

Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Kiến Xương đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, mang dấu ấn riêng của thanh niên. Qua đó đã góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, khảng định là lực lượng tiên phong trong mọi phong trào.



Tuổi trẻ Kiến Xương tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tuổi trẻ xã Bình Định là một điển hình. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, Hội LHTN xã đã thành lập câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp gồm 39 thành viên tham gia phát triển kinh tế. Mô hình này đã khích lệ, chia sẻ, động viên, quan tâm, hỗ trợ các thành viên vượt qua khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh. Chị Bùi Thị Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Hội đã định hướng giúp đoàn viên thanh niên xác định được lý tưởng của tuổi trẻ, tìm thấy con đường lập nghiệp, phát triển kinh tế ở ngay trên mảnh đất quê hương. Vì thế, việc hình thành câu lạc bộ không chỉ để các đoàn viên được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh mà còn tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp đỡ đoàn viên, thanh niên, các em học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội còn thực hiện các phần việc thanh niên nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường như đảm nhận vệ sinh khuôn viên nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tổ chức trồng hoa, cây cảnh, chăm sóc khuôn viên cây xanh khu công sở và một số tuyến đường tự quản của thôn...

Anh Trương Văn Chinh, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Kiến Xương cho biết: 5 năm qua, hội LHTN các cấp trong huyện luôn quan tâm bồi dưỡng, động viên hội viên, thanh niên hăng hái tham gia các phong trào học tập, lao động sản xuất; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, từng bước khẳng định vai trò của thanh niên trong xã hội. Các cấp hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả phong trào "Tối ưu hóa các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội", cụ thể hóa các nội dung của phong trào để phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho thanh

niên phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Từ năm 2014 đến nay, bằng các hoạt động: tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hay tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh..., hội LHTN các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: trao tặng trên 1.250 suất quà trị giá trên 360 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, 2 sân chơi cho trẻ em trị giá trên 50 triệu đồng, 8 nhà nhân ái cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 400 triệu đồng. 5 năm qua đã có trên 1.500 lượt thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 1.495 đơn

vị máu; tổ chức trồng mới 15.000 cây, tu sửa và chăm sóc gần 11.000 bồn hoa, cây cảnh... Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật cho thanh niên được các cấp hội từ huyện tới cơ sở triển khai có hiệu quả, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương. Các cơ sở hội đã tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên nâng cao ý thức tự lập vươn lên trong cuộc sống đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm. Toàn huyện có trên 200 đoàn viên, hội viên có mô hình làm kinh tế giỏi, trên 400 hộ đoàn viên, hội

viên được vay gần 13 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trên địa bàn huyện đã hình thành lớp thanh niên dám nghĩ dám làm, đi đầu trong việc tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Anh Lại Văn Điệp, xã Vũ Ninh chia sẻ: Bản thân là một thanh niên khuyết tật song tôi không ngừng phấn đấu. Lúc đầu là chống chọi lại bệnh tật sau là vượt qua sự tự ti của bản thân, sự thiếu kỹ của các bạn. Mặc dù năm nào cũng là học sinh giỏi song tôi phải gác lại việc học hành để bắt tay vào nghề với niềm đam mê chầy bóng là có thể kiếm được miếng cơm cho mình, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Sau 1 năm tôi trở thành người thợ chạm khắc gỗ mỹ nghệ và sau nhiều năm tôi đã thành lập riêng cho mình xưởng sản xuất đồ gỗ và dạy nghề cho thanh niên địa phương và thanh niên khuyết tật. Nhờ có sự tin, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, năm 2011 tôi đã thành lập Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật. Doanh thu hàng năm của Công ty đạt khoảng 7 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30 lao động địa phương, trong đó 16 lao động là người khuyết tật với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Với khẩu hiệu "Thanh niên Kiến Xương yêu nước, tình nguyện, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển", thời gian tới, Hội LHTN huyện sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tạo môi trường để thanh niên tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm, nghị lực và cống hiến cho quê hương.

THU THỦY

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

► Kéo dài thời gian bảo quản quả quýt

(nhandan.com.vn) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng vừa nghiệm thu kết quả đề tài "Ứng dụng saponin kết hợp chitosan và axit axetic tạo màng sinh học kéo dài thời gian bảo quản và giữ được các đặc tính đặc trưng của quả quýt tỉnh Cao Bằng".



Ảnh minh họa

Đề tài do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì thực hiện. Các nhà khoa học đã xác định được phương pháp tạo màng phủ hợp để bảo quản quả quýt; xây dựng quy trình công nghệ bảo quản quả quýt bằng màng sinh học saponin kết hợp chitosan và axit axetic ở điều kiện bình thường với nồng độ chế phẩm là 1,5%, thời gian nhúng quả vào chế phẩm là 2 phút. Kết quả cho thấy, sau 6 tuần bảo quản, quả quýt vẫn giữ được các đặc tính đặc trưng. Kết quả này là cơ sở khoa học để ứng dụng bảo quản quả quýt và một số loại rau, quả khác trên địa bàn.

► Ngăn chặn, xử lý nghiêm việc đưa tạp chất vào tôm

(nongnghiep.vn) Đây là nội dung được nêu tại văn bản số 18/BCĐ389-VPTT vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ký ban hành, yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, các đơn vị, địa phương, lực lượng chức năng... tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất.



Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng, các đơn vị, địa phương quán triệt nghiêm túc, triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương về công tác kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố phân công lãnh đạo chuyên trách để chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác này.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng, các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các vụ việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên các địa bàn. Đồng thời, cần làm tốt công tác tuyên truyền về những tác hại, ảnh hưởng của hành vi vi phạm nêu trên để quân chúng nhân dân biết, trên cơ sở đó không bao che, tiếp tay và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những thành tích phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý hành vi vi phạm của các đơn vị, địa phương.

Họ đã một thời vào sinh

ra tử, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nay trở về trên mặt trận phát triển kinh tế, những con người ấy lại tiếp tục xông pha và gặt hái được nhiều thành công. Nghĩa tình mà họ dành cho nhau trong cuộc sống, công việc thật đáng trân trọng. Họ là những doanh nhân cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Phụ.

Nghĩa tình những người lính cựu



Trang trại VAC của cựu chiến binh Đặng Xuân Chính (xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ) cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm.

Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ hiện có 18 hội viên là những doanh nhân tiêu biểu trong phát triển sản xuất, kinh doanh của huyện. Ông Đặng Xuân Chính, Chủ tịch Hội cho biết: Tổng doanh thu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh do doanh nhân CCB làm chủ đạt từ 150 - 170 tỷ đồng/năm và mỗi năm nộp ngân sách nhà nước từ 4 - 6 tỷ đồng. Đặc biệt, các doanh nhân CCB huyện đã tạo việc làm ổn định cho 1.200 lao động với thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Trước những biến động của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh của CCB cũng gặp rất nhiều khó khăn trên bước đường phát triển. Mặc dù vậy, với bản lĩnh kiên cường, dám dấn đầu với những thách thức, sự nhạy bén, năng động và nỗ lực của mỗi doanh nhân CCB, nhiều

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều có bước phát triển vững chắc. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới sự đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các hội viên trong Hội Doanh nhân CCB huyện. Trong các buổi sinh hoạt của Hội, các hội viên nhiệt tình chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm, kiến thức quản trị, điều hành doanh nghiệp, thông tin thị trường và tư vấn pháp luật. Không dừng lại ở đó, Hội đã phát động các hội viên hỗ trợ vốn giúp một số

ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau và quảng bá thương hiệu cho nhau vừa giải quyết tốt đầu ra sản phẩm vừa nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp không ngừng phát triển. Đây cũng là lý do khiến các hội viên ngày càng gắn bó với nhau và với tổ chức Hội hơn.

Dù rất bận rộn với công việc sản xuất, kinh doanh nhưng các doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ vẫn dành cả vật chất và tinh thần động viên nhau mỗi khi có hội viên hoặc thân nhân hội viên gặp hoạn nạn, ốm đau, qua đời. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Công ty Xây dựng Quỳnh Trang cho biết: Hoạt động thăm hỏi, động viên nhau thể hiện nghĩa tình và truyền thống tình đồng chí, đồng đội rất đỗi hào của mỗi doanh nhân CCB. Trao đổi với các doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ, chúng tôi được biết thêm, chẳng những gắn bó, trách nhiệm với nhau trong Hội, các hội viên còn biết chia sẻ với các đồng đội khác. Tiêu biểu phải kể đến việc dạy nghề, tạo việc làm cho con, cháu của các CCB trong huyện; quyền góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình CCB có hoàn cảnh

khó khăn về nhà ở; ủng hộ quỹ tình thương, quỹ vì người nghèo của huyện và các xã với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng/năm. Hàng năm, Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ còn vận động hội viên tặng gần 900 suất quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn với trị giá gần 400 triệu đồng.

Về Quỳnh Phụ hôm nay, vùng quê đang hưởng đích huyện nông thôn mới, những con đường bê tông nối liền các thôn, các xã như dải bất tận. Đó là thành quả từ sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền bạc, công sức, ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường. Và trong những con đường bê tông ấy, có không ít con đường được làm nên bởi tâm huyết, đóng góp trực tiếp của các doanh nhân CCB. Ông Đặng Xuân Chính, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ cho biết thêm: Chỉ riêng trong 5 năm qua, các hội viên đã ủng hộ gần 4 tỷ đồng giúp các địa phương làm đường giao thông nông thôn và đảm nhận làm nhiều đoạn đường nông thôn mới ở các khu dân cư.

KHÁc ĐUẨN

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP TỈNH SẴN SÀNG NHẬN NHIỆM VỤ MỚI

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh là tên gọi mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội thuộc UBND thành phố và Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 848 ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh. Từ khi sáp nhập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên Cơ sở luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh hiện có hai cơ sở, cơ sở 1 tại xã Đông Lĩnh (Đông Hưng) đang điều trị cai nghiện cho 200 học viên, cơ sở 2 tại phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đang điều trị cai nghiện cho gần 100 học viên. Số sĩ vẫn duy trì hai cơ sở do cơ sở 1 chưa đáp ứng

được yêu cầu điều trị cai nghiện cho 500 đối tượng theo quy mô của đề án. Bởi hiện nay, ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, con người thì việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Hoàng Hoa Thám, lãnh đạo phụ trách Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh cho biết: Hiện nay, qua thống kê toàn tỉnh có gần 5.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trên thực tế số đối tượng sử dụng ma túy nhiều hơn rất nhiều so với hồ sơ quản lý, từ đó dẫn tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến rất phức tạp. Mặc dù Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh hiện tại với hai cơ sở có khả năng đáp ứng được 500 học viên nhưng mới chỉ có khoảng 300 học viên đang cai nghiện bắt buộc. Lý do số học viên đưa vào cai nghiện bắt buộc tại cơ



Lao động trị liệu giúp hiệu quả trong công tác cai nghiện.

sở ngày càng khó do những quy định tại Nghị định số 136 của Chính phủ có những bổ sung, sửa đổi chặt chẽ hơn so với các quy định trước đây. Cụ thể, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định. Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thì hành quyết định chấp hành thì hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy. Thứ hai, là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thì hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy. Thứ ba, là người nghiện ma

đưa vào cơ sở nên rất nhiều đối tượng sau khi nhận quyết định đã bỏ trốn khỏi địa phương. Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, ngay từ khi học viên được tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện, sau khi được phân loại, điều trị cắt cơn, học viên sẽ được điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ

hội, thăm khám sức khỏe định kỳ. Cùng với chăm sóc y tế, học viên được lao động trị liệu, rèn luyện tay nghề và phục hồi kỹ năng lao động đã bị suy giảm do nghiện ma túy. Học viên tham gia lao động trị liệu được phân công công việc phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và giới tính. Học viên Nguyễn Văn Q. chia sẻ: Vào Cơ sở, ngoài điều trị cắt cơn chúng tôi được lao động thông tay, làm việc thoáng mát, có quạt, có máy tập thể dục thể thao vì thế tư tưởng chúng tôi cảm thấy thoải mái. Ông Tô Văn Hoài, Phó Trưởng phòng Điều trị nội trú cho biết: Khi học viên vào đây, hầu hết ở mức nghiện nặng, sức khỏe rất yếu nên tập trung điều trị sức khỏe sau đó chuyển sang lao động phù hợp với khả năng. Trong thời gian cai nghiện bắt buộc hầu hết học viên đã lấy lại được cân bằng về tâm lý, sức khỏe và có động lực, quyết tâm tái cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng. Bởi hơn ai hết, họ đã phải trải qua những khó khăn, vất vả điều trị cắt cơn, học viên sẽ được điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ

Việc cắt cơn, từ bỏ được nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện bắt buộc đã khó, gian để họ không tái nghiện khi ra ngoài cộng đồng khó khăn hơn nhiều. Theo một số khảo sát, tỷ lệ tái nghiện lên tới 60 - 90%. Trước thực trạng này, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, theo ông Hoàng Hoa Thám, các cấp, các ngành cần quan tâm nhiều đến việc kiểm soát, phòng, chống người nghiện và sử dụng ma túy ngoài cộng đồng. Riêng với Cơ sở, khi học viên tái hòa nhập cộng đồng, Cơ sở luôn theo dõi và quản lý hồ sơ, thường xuyên phối hợp với các điểm tư vấn cai nghiện của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội để quản lý học viên ngoài cộng đồng cũng như hỗ trợ cho người nghiện và thân nhân người nghiện để hiểu biết phòng tránh tái nghiện. Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách đồng bộ của các cấp, các ngành tạo điều kiện cho học viên sống có môi trường để lao động, có việc làm để phòng, chống tái nghiện.